

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **1898/STC-QLG**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

V/v báo cáo kết quả xét duyệt
giá đăng ký của các doanh
nghiệp tham gia Chương trình
Bình ổn thị trường năm 2024 và
Tết Ất Tỵ năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế triển khai Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ học tập năm 2024 – Tết Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký giá của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường, tiêu chí của từng Chương trình và giá bán thị trường. Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Sở Tài chính đã tổ chức họp với đại diện các sở ngành là Thành viên Tổ Công tác gồm Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố và các doanh nghiệp tham gia Chương trình để xét duyệt giá các mặt hàng tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 – Tết Ất Tỵ năm 2025.

Căn cứ ý kiến thống nhất của các sở ngành, các doanh nghiệp và đảm bảo phù hợp quy định của các Chương trình bình ổn thị trường, Sở Tài chính kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả xét duyệt giá đăng ký cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024 – Tết Ất Tỵ năm 2025, như sau:

I. Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn năm 2024 – Tết Ất Tỵ năm 2025:

1. Nhận xét chung

Tiêu chí xét duyệt giá đối với Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

a) *Giá bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu (trừ rau củ quả, sữa)...: thấp hơn tối thiểu 5% so với giá bình quân thị trường cùng thời điểm của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng.*

b) *Giá bình ổn thị trường các mặt hàng sữa, rau củ quả: ổn định và có khả năng dẫn dắt thị trường.*

Theo bảng thống kê giá bán bình ổn các mặt hàng tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024-2025, có 10 nhóm hàng, trong đó có **01/10** nhóm hàng đề nghị tăng giá là thịt heo (*tỷ lệ điều chỉnh 10%-18%*), **03/10** nhóm hàng đề nghị giảm giá là thịt gia cầm, trứng gia cầm và thực phẩm dinh dưỡng (*tỷ lệ điều chỉnh 2%-7%*) và **06/10** nhóm hàng còn lại giữ nguyên giá.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp và qua theo dõi tình hình diễn biến thị trường, Sở Tài chính nhận thấy, trong năm 2023, ngành nông nghiệp và chăn nuôi có nhiều biến động, cụ thể:

- Trong năm do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan (*hiện tượng El Nino*), thiên tai và hạn hán và một số nước cấm xuất khẩu gạo (*Ấn Độ, UAE, Nga*), một số nước khác tăng mua dự trữ gạo, thỏa thuận ngũ cốc biển Đen hết hiệu lực dẫn đến thị trường xuất khẩu gạo sôi động, các doanh nghiệp đua nhau thu mua lúa gạo để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, từ đó giá gạo trong nước bị tác động; tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ đồng hành của các doanh nghiệp tham gia Chương trình đã cố gắng giữ ổn định giá, tăng cường cung ứng hàng hóa cho thị trường, từ đó đã kiềm hãm được đà tăng giá bán lẻ trên thị trường thành phố; hiện nay khi mùa vụ Đông Xuân 2024 sắp thu hoạch hết, trong khi thị trường xuất khẩu vẫn còn sôi động, do đó có thể trong thời gian tới giá gạo sẽ có biến động;

- Đối với ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trung bình cả năm 2023 giảm so với năm 2022, tuy nhiên giá thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia cầm, gia súc trung bình cả năm 2023 vẫn cao hơn 0,7-3,5% so với năm 2022; nguyên nhân chủ yếu do giá thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh chỉ được điều chỉnh giảm kể từ tháng 06 tháng 2023 đến cuối năm 2023 (*khoảng 6 đợt điều chỉnh giảm giá nhưng mức giảm mỗi đợt không nhiều*), dịch bệnh phát triển trở lại, bên cạnh đó, sức tiêu thụ giảm đã tác động đến giá bán trên thị trường của các mặt hàng thịt gia cầm và thịt heo; tuy nhiên hiện nay khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, các cơ quan chức năng cũng tăng cường siết chặt chất lượng các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, dẫn tới nguồn nhập khẩu thực phẩm đông lạnh giảm, từ đó nhu cầu đối với sản phẩm thực phẩm trong nước được hỗ trợ.

- Thông lệ hàng năm, để chuẩn bị sản lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán năm 2024, các nhà chăn nuôi tăng cường tăng gia sản xuất, dẫn tới khi qua tháng giêng sản lượng trứng gia cầm dư thừa, hiện nay trên thị trường trứng gia cầm đang được bán tràn lan (*bán xe đẩy, bán xô..*), kích thước khác nhau với giá bán thấp, tuy nhiên nguồn gốc, chất lượng sản phẩm không được kiểm soát. Dự báo trong thời gian tới khi qua giai đoạn phóng thích hàng tồn ồ ạt như hiện nay và ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng tác động đến việc đẻ trứng của đàn gia cầm, sản lượng trứng gia cầm có thể bị tác động từ đó tác động đến giá bán trứng gia cầm trên thị trường.

Từ những yếu tố nêu trên, trong thời gian tới, Sở Tài chính và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi thị trường nếu tình hình giá nguyên liệu đầu vào biến động, sẽ có một hoặc hai mặt hàng đề nghị điều chỉnh giá để phù hợp với tình hình biến động giá nguyên liệu và đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

2. Các mặt hàng cụ thể:

Sở Tài chính báo cáo chi tiết đề xuất của các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường như sau:

2.1 Mặt hàng tiêu dùng thiết yếu

Có 03 doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH Kỹ Thuật An toàn môi trường Hòa Phát, Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (Sapuwa) và Liên hiệp HTX TM TP với mặt hàng đăng ký tham gia Chương trình là nước rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn, nước xả và nước uống tinh khiết. Cụ thể:

- **Công ty TNHH Kỹ Thuật An toàn môi trường Hòa Phát:** tham gia 06 mặt hàng trong đó: 02 mặt hàng là nước giặt H'Clean; 01 mặt hàng nước lau sàn và 03 mặt hàng nước rửa chén.

- **Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (Sapuwa):** tham gia 28 mặt hàng, trong đó: 24 mặt hàng nước uống tinh khiết các loại và 04 mặt hàng là 01 chân kệ gỗ và 03 máy nước nóng lạnh.

- **Liên hiệp HTX TM TP:** tham gia 05 mặt hàng: nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt và nước xả.

Do đây là mặt hàng mới chưa quy định cơ sở xét duyệt giá theo Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Vì vậy, sau khi Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung quy định xét duyệt giá đối với các mặt hàng này, Sở Tài chính sẽ xem xét duyệt giá và công bố giá theo quy định.

2.2 Mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu

a) Nhóm hàng thủy hải sản và nhóm rau, củ, quả

-Nhóm hàng thủy hải sản: có 02 doanh nghiệp tham gia là Liên Hiệp HTX TM TP và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV: Do các mặt hàng này giá cả biến động hàng ngày nên không thể ban hành giá cụ thể, do đó, Tổ Công tác thống nhất áp dụng nguyên tắc xét duyệt của Chương trình: *“đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá thấp hơn thị trường tối thiểu 5%”*.

-Nhóm hàng rau củ quả: có 14 doanh nghiệp tham gia là HTX Phước An, Liên Hiệp HTX TM TP, HTX Phú Lộc, Công ty Ánh Nhi, Công ty Xuân Thới Thịnh, Công ty Vinamit, Công ty Phong Thúy, Công ty Việt Nam Food, Công ty Trường Phát, Công ty Mega market, Công ty GS 25 Việt Nam, Công ty Thảo Nguyên.

Do các mặt hàng này giá cả biến động hàng ngày nên không thể ban hành giá cụ thể, đồng thời căn cứ quy định về giá bình ổn thị trường các mặt hàng này: *“ổn định và có khả năng dẫn dắt thị trường”*. Do đó, Tổ Công tác thống nhất giá bình ổn các mặt hàng này công bố là ổn định và có khả năng dẫn dắt thị trường.

b) Nhóm hàng Gạo:

Loại gạo trắng thường 5% tấm bao bì PP, PA, PE và Loại gạo trắng thơm jasmine bao bì PP, PA, PE: có 07 doanh nghiệp cũ tham gia là Liên Hiệp HTX TM TP, Công ty CP ĐT Vinh Phát Wilmar, Công ty CP Lương thực TPHCM, Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương, Tập Đoàn Central retail tại Việt Nam, TCty Thương mại Sài Gòn, Công ty CP TM Bách Hóa Xanh. Các doanh nghiệp đăng ký giá bằng với mức giá năm 2023.

Qua đối chiếu với giá thị trường thì mức giá đề xuất của các doanh nghiệp vẫn đảm bảo thấp hơn thị trường tối thiểu 5%. Do đó, Tổ Công tác thống nhất với mức giá đề xuất của các đơn vị.

c) Nhóm đường ăn:

Có 01 doanh nghiệp tham gia là Liên Hiệp HTX TM TP đăng ký tham gia mặt hàng mới là đường tinh luyện với mức giá 28.000 đồng/kg. Qua đối chiếu với giá bán lẻ trên thị trường, mức giá đăng ký vẫn đảm bảo thấp hơn thị trường tối thiểu 5%. Do đó, Tổ Công tác thống nhất với mức giá đề xuất của đơn vị.

d) Mặt hàng dầu ăn

Có 01 doanh nghiệp tham gia là Liên Hiệp HTX TM TP với mức giá đăng ký bằng với năm 2023, cụ thể 41.300 đồng/lit/chai. Qua so sánh với giá bình quân thị trường, mức giá đề xuất của đơn vị vẫn đảm bảo thấp hơn thị trường tối thiểu 5%. Do đó, Tổ Công tác thống nhất với mức giá đề xuất của đơn vị.

e) Mặt hàng thực phẩm chế biến

- **Chả lụa gói 500g:** có 01 doanh nghiệp tham gia là Liên Hiệp HTX TM TP mức giá đăng ký bằng với năm 2023. Tổ Công tác thống nhất với giá đăng ký của đơn vị.

- **Lạp xưởng tiêu truyền thống và lạp xưởng gia truyền gói 500g:** có 01 doanh nghiệp tham gia là Liên Hiệp HTX TM TP mức giá đăng ký bằng với năm 2023. Tổ Công tác thống nhất với giá đăng ký của đơn vị.

- Nước mắm đóng chai:

+ Tập đoàn Central retail tại Việt Nam tham gia 01 mặt hàng cũ là nước mắm Hưng Thịnh 25N đề xuất mức giá đăng ký bằng với năm 2023 và 01 mặt hàng mới là nước mắm Hồng Hạnh 30N. Tổ Công tác thống nhất với giá đăng ký của đơn vị.

+ Công ty CP Thực phẩm Cholimex tham gia 01 mặt hàng cũ là nước mắm Hương Việt đề xuất mức giá đăng ký bằng với năm 2023. Tổ Công tác thống nhất với giá đăng ký của đơn vị.

- Mặt hàng thực phẩm chế biến khác

+ Công ty CP KD Thủy hải sản Sài Gòn: đăng ký tham gia 02 mặt hàng cũ (khô cá đù và chả cá viên) đề xuất mức giá đăng ký bằng với năm 2023. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

+ Công ty CP Thực phẩm Cholimex đăng ký tham gia 03 mặt hàng cũ (*trương ớt, trương cà, nước trương*) đề xuất mức giá đăng ký bằng với năm 2023. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

f) Mặt hàng Lương thực khác

- Công ty CP SX TP Anh Kim: tham gia 18 mặt hàng, trong đó 12 mặt hàng cũ (thực phẩm dinh dưỡng cháo tươi) đề xuất mức giá đăng ký giảm 7% so với năm 2023 và 07 mặt hàng mới (thực phẩm dinh dưỡng cháo tươi). Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

- Tập Đoàn Central retail tại Việt Nam: tham gia 02 mặt hàng cũ (bún gạo VINALY và phở Bích Chi) mức giá đăng ký bằng với năm 2023. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

- Công ty CP Lương thực, thực phẩm Colusa - Miliket: tham gia 03 mặt hàng cũ đề xuất bằng mức giá năm 2023. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

- Công ty CP Thực phẩm Bình Tây: đăng ký giá 42 mặt hàng gồm: 39 mặt hàng cũ và 01 mặt hàng mới. Các mặt hàng cũ đăng ký bằng với mức giá năm 2023. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

g) Mặt hàng thịt heo

Có 05 doanh nghiệp tham gia là Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, Liên hiệp HTX TP, Công ty VN Kỹ nghệ Súc Sản Việt Nam (Vissan), Tập Đoàn Central retail tại Việt Nam, Tổng Công ty NN Sài Gòn.

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Sở Tài chính đã tổ chức họp với các sở ngành và các doanh nghiệp tham gia Chương trình, do giá heo hơi bình quân ở mức 51.000đ/kg giảm **4.625 đồng/kg** so với thời điểm điều chỉnh liền kề ngày 05 tháng 6 năm 2023, do đó, căn cứ tiêu chí của chương trình, diễn biến giá heo hơi, tại cuộc họp, các sở ngành và doanh nghiệp thống nhất điều chỉnh giảm bình quân 5.000 đ/kg (mức giảm từ 3.000-6.000đ/kg) (4,1%), tương ứng với mức giảm giá heo hơi.

Hiện nay, qua theo dõi giá thị trường, giá heo hơi tăng từ đầu năm 2024 đến nay, hiện ở mức bình quân **60.500đ/kg** (Vissan: 61.000đ/kg; CP: 62.000đ/kg, NNSG: 60.000đ/kg và Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố: 58.000-60.000đ/kg), đã tăng **9.500đ/kg** (18,6%) so với thời điểm điều chỉnh ngày 21 tháng 12 năm 2023. Như vậy, theo quy định của Chương trình thì mặt hàng thịt heo đủ điều kiện điều chỉnh giá.

Qua khảo sát giá thị trường, tại các hệ thống siêu thị không phải điểm bán hàng bình ổn mức giá bán có biến động so với thời điểm liền kề từ ngày 21 tháng 12 năm 2023; qua đối chiếu giá thị trường và giá các đơn vị đề xuất, một số mặt hàng chưa đảm bảo đúng quy định thấp hơn thị trường tối thiểu 5%.

Như đã phân tích nêu trên, hiện nay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, sản phẩm thịt đông lạnh giảm do được siết chặt khâu kiểm tra chất lượng hàng hóa, dẫn tới sản lượng thịt đông lạnh giảm, từ đó nhu cầu thịt heo trong nước tăng, dẫn tới giá heo hơi đã dần hồi phục. Căn cứ quy định của Chương trình, mặt hàng thịt heo đủ điều kiện điều chỉnh giá và giá bán lẻ trên thị trường tại các hệ thống siêu thị không phải điểm bán hàng bình ổn, Tổ Công tác và các doanh nghiệp tham gia Chương trình thống nhất mức điều chỉnh tăng giá bình quân **10.000đ/kg** (9,19%), tương đương với mức biến động giá heo hơi. Ngoài giá bán các mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn được duyệt, Sở Tài chính đề nghị các doanh nghiệp tham gia Chương trình chủ động thực hiện các Chương trình khuyến mãi, giảm giá phù hợp với tình hình thực tế thị trường và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp để kích cầu, thu hút người tiêu dùng.

h) Mặt hàng Thịt gia cầm

Có 03 Doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH San Hà, Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình và Liên hiệp HTX TM TP (đơn vị phân phối). Trong đó:

- Mặt hàng thịt gà ta: có 01 Doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH San Hà; trong đó Công ty TNHH San Hà đề xuất giảm 1.500đồng/kg, tương đương 2% từ 93.000đ/kg xuống 91.500đ/kg.

- Mặt hàng thịt gà thả vườn: có 01 Doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH San Hà đề xuất giảm 2.000đ/kg, tương đương 3% từ 76.000đ/kg xuống 74.000đ/kg.

- MH thịt gà công nghiệp: có 02 Doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH San Hà và Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình; trong đó:

+ Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình đề xuất bằng với mức giá năm 2023.

+ Công ty TNHH San Hà đề xuất giảm 1.000đồng/kg, tương đương 2% so với mức giá năm 2023 từ 49.000đ/kg lên 48.000đ/kg.

- MH Thịt vịt: Công ty TNHH San Hà đề xuất bằng với mức giá năm 2023 là 70.000đ/kg.

Qua theo dõi số liệu thống kê từ tháng 4 tháng 2023 đến thời điểm hiện nay, giá gà lông biến động liên tục, theo số liệu Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố, Đồng Nai cung cấp: tại thời điểm tháng 4 năm 2023 gà ta ở mức 62.000đ/kg hiện nay ở mức 59.000đ/kg giảm 3.000đ/kg, tương đương 4,8% so năm 2023; gà lông màu ở mức 43.000đ/kg, hiện nay ở mức 40.000-42.000đ/kg giảm 2.000đ/kg, tương đương giảm 4,6% so năm 2023; gà lông trắng ở mức 32.000đ/kg, hiện nay ở mức 30.000đ/kg giảm 2.000đ/kg, tương đương giảm 6,25% so năm 2023; vịt lông ở mức 46.000đ/kg giữ nguyên so năm 2023.

Qua số liệu do Cục Thống kê Thành phố cung cấp tại thời điểm tháng 03 năm 2024, giá bán lẻ bình quân mặt hàng thịt gia cầm giảm 1.000-2.000đ/kg, tương đương 1-2% so tháng 03 năm 2023.

Qua kiểm tra mức giá nguyên liệu trong cơ cấu giá của Công ty TNHH San Hà như sau:

- Gà ta ở mức 60.000đ/kg giảm 4.000đ/kg, tương đương 6,3% so năm 2023 (năm 2023 ở mức 64.000đ/kg);

- Gà lông màu ở mức 43.000đ/kg giảm 2.000đ/kg, tương đương giảm 4% so năm 2023 (năm 2023 ở mức 45.000đ/kg);

- Gà lông trắng ở mức 30.000đ/kg giảm 1.000đ/kg, tương đương giảm 3% so năm 2023 (năm 2023 ở mức 31.000đ/kg);

- Vịt ở mức 40.000đ/kg bằng với năm 2023.

Như vậy, qua kiểm tra mức giá đăng ký của Công ty TNHH San Hà đối với mặt hàng gà lông trắng và gà lông màu mức giảm tương ứng với mức giảm nguyên liệu đầu vào cụ thể giảm 1.000-2.000đ/kg, tuy nhiên đối với mặt hàng gà ta, đơn vị chỉ điều chỉnh giảm 1.500đ/kg, theo đơn vị giải trình các mặt hàng còn lại đơn vị ký hợp đồng cố định, riêng mặt hàng gà ta đơn vị trực tiếp chăn nuôi, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào giảm nhưng chi phí điện, nước, chi phí nhân công tăng từ 3-10% so năm 2023.

Qua kiểm tra mức giá nguyên liệu trong cơ cấu giá của Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình: Gà lông trắng ở mức 30.000đ/kg bằng với năm 2023. Trong năm 2023, mặc dù giá gà lông biến động tăng cao, Công ty San Hà tham gia cùng mặt hàng đã đề nghị điều chỉnh tăng giá nhưng đơn vị vẫn đề xuất giữ nguyên để hỗ trợ người tiêu dùng cũng như cố gắng tiết giảm chi phí đầu vào. Hiện mức giá đề xuất của Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình vẫn thấp hơn mức đề xuất giảm giá của Công ty TNHH San Hà.

Qua đối chiếu với số liệu các Chi cục Chăn nuôi, giá nguyên liệu đầu vào của đơn vị tương đương và mức giá doanh nghiệp đề xuất vẫn đảm bảo thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

- MH Thịt gia cầm pha lóc các loại (*chân gà, đầu gà, đùi gà, ức gà, file ức gà, cánh gà*): 02 doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH San Hà, Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình.

+ Mặt hàng chân gà: Công ty TNHH San Hà đề xuất giảm 2.000đ/kg, tương đương 4% so với năm 2023; Công ty TNHH Long Bình đề xuất giữ nguyên.

+ Mặt hàng đầu gà: Công ty TNHH San Hà đề xuất giảm 1.000đ/kg, tương đương 7% so với năm 2023; Công ty TNHH Long Bình đề xuất giữ nguyên.

+ Mặt hàng đùi gà góc tư, ức gà công nghiệp: Công ty TNHH San Hà đề xuất giảm 1.000đ/kg, tương đương 2% so với năm 2023; Công ty TNHH Long Bình đề xuất giữ nguyên.

+ Mặt hàng phi lê ức gà và cánh gà: Công ty Long Bình đề xuất giữ nguyên so với năm 2023.

Trên cơ sở căn cứ quy định Chương trình, giá nguyên liệu đầu vào và giá bán lẻ trên thị trường, mức giá đăng ký của các đơn vị đảm bảo thấp hơn thị trường tối thiểu 5%, do đó, Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

i) Mặt hàng Trứng gia cầm

- Mặt hàng trứng gà: có 03 Doanh nghiệp tham gia là Công ty CP TP Vĩnh Thành Đạt, Công ty CP Ba Huân và Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam – CN 3 tại Đồng Nai với mức giá đăng ký giảm 2.000đ/chục so với năm 2023, cụ thể từ **33.500đ/chục xuống 31.500đ/chục**.

- Mặt hàng trứng vịt: có 02 Doanh nghiệp tham gia là Công ty CP TP Vĩnh Thành Đạt và Công ty CP Ba Huân với mức giá đăng ký giảm 2.000đ/chục so với năm 2023, cụ thể từ **38.500đ/chục xuống 36.500đ/chục**.

Qua kiểm tra, số liệu Cục Thống kê TP.HCM công bố giá bán lẻ các mặt hàng trứng gia cầm tháng 03 năm 2024 so với tháng 03 năm 2023 giảm dưới 2.000 đồng/chục, tương đương 2-6%; hiện giá bán lẻ tại các chợ truyền thống giá bình quân của các thương hiệu tương đương (*Siêu Trinh, Huệ Phương, Hai Thom, Vĩnh Thành, Hòa Bình*) trứng gà ở mức **34.000đ/chục**, trứng vịt ở mức **38.500đ/chục**.

Theo thông tin từ Chi cục Thú y Đồng Nai cung cấp trứng gà tại trại chưa qua xử lý hiện ở mức 1.850/quả giảm **250đ/quả** so với năm 2023 (*năm 2023: 2.100đ/quả*); trứng vịt ở mức 2.000đ/quả giảm **300đ/quả** so với năm 2023 (*năm 2023: 2.300đ/quả*). Qua kiểm tra cơ cấu giá thành của các đơn vị mức kê khai giảm giá tương đương với mức giảm theo thông tin từ Chi cục Thú y Đồng Nai như sau:

- Trứng gà nguyên liệu: hiện nay ở mức 2.100đ/quả giảm 200đ/quả so với năm 2023 (*năm 2023: 2.300đ/quả*);

- Trứng vịt nguyên liệu: hiện nay ở mức 2.500đ/quả giảm 200đ/quả so với năm 2023 (*năm 2023: 2.700đ/quả*);

Như đã phân tích nêu trên, hiện nay trên thị trường đang bán tràn lan mặt hàng trứng gia cầm với mức giá thấp không được kiểm soát về nguồn gốc và chất lượng, trong khi các doanh nghiệp tham gia Chương trình vừa là nhà chăn nuôi, vừa liên kết bao tiêu thu mua trứng của các hộ gia đình để đáp ứng nguồn cung cho thị trường trong mọi thời điểm; sản phẩm tham gia Chương trình phải đảm bảo nguồn gốc, chất lượng sản phẩm an toàn nên chi phí đầu vào cao; tuy nhiên thực hiện tiêu chí của Chương trình, các doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh giảm giá trên cơ sở cân đối chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định của Chương trình, diễn biến giá trứng gia cầm hiện nay và dự báo trong thời gian tới, Tổ Công tác và các doanh nghiệp thống nhất trứng gà **giảm 2.500đ/chục**, cụ thể từ 33.500đ/chục xuống 31.000đ/chục và trứng vịt: **giảm 2.500đ/chục**, cụ thể từ 38.500đ/chục xuống 36.000đ/chục. Mức giá điều

chính đảm bảo thấp hơn tối thiểu 5% so với giá bình quân thị trường cùng thời điểm của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng.

II. Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ học tập năm học 2024-2025:

1. Nhận xét chung

Tiêu chí xét duyệt giá đối với Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ học tập năm học 2024-2025: *giá bán của các sản phẩm trong chương trình thấp hơn tối thiểu 5% so với giá bình quân thị trường cùng thời điểm của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng.*

Trong năm 2024, có 06 đơn vị đã nộp hồ sơ đăng ký giá là Liên hiệp HTX Thương mại TP, Công ty CP Phát hành sách TP, Công ty CP Giấy Vĩnh Tiến, Công ty TNHH TM SX Hương Mi, Công ty TNHH SX & TM Trương Vui và Công ty TNHH Nhựa Thương mại Liên Đoàn.

2. Các nhóm hàng cụ thể:

2.1 Nhóm Đồng phục học sinh

Có 01 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giá là Liên Hiệp Hợp tác xã Thương mại TP đăng ký tham gia 32 mặt hàng và mức giá đăng ký bằng với mức giá 2023. Qua kiểm tra đối chiếu với giá bán trên thị trường, mức giá đăng ký thấp hơn giá thị trường ít nhất từ 7%-12%, đảm bảo tiêu chí của Chương trình. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

2.2 Nhóm Tập học sinh

Có 03 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giá là: Liên Hiệp Hợp tác xã Thương mại TP, Công ty CP Phát hành sách Fahasha, Công ty CP Giấy Vĩnh Tiến, cụ thể:

- Liên hiệp HTX Thương mại TP: đăng ký tham gia 06 mặt hàng và mức giá đăng ký bằng với mức giá 2023. Qua kiểm tra đối chiếu với giá bán trên thị trường, mức giá đăng ký thấp hơn giá thị trường ít nhất từ 10%-16%. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

- Công ty CP Phát hành sách TP: đăng ký tham gia 11 mặt hàng và mức giá đăng ký bằng với mức giá 2023. Qua kiểm tra đối chiếu với giá bán trên thị trường, mức giá đăng ký thấp hơn giá thị trường ít nhất từ 8%-11%. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

- Công ty CP Giấy Vĩnh Tiến: đăng ký tham gia 07 mặt hàng và mức giá đăng ký bằng với mức giá 2023. Qua kiểm tra đối chiếu với giá bán trên thị

trường, mức giá đăng ký thấp hơn giá thị trường ít nhất từ 16%-28%. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

2.3 Nhóm Cặp, Ba lô, Túi xách học sinh

Có 02 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giá là: Công ty TNHH TM-SX Hương Mi và Công ty TNHH SX-TM Trương Vui, cụ thể:

- Công ty TNHH TM SX Hương Mi: đăng ký tham gia 12 mặt hàng và mức giá đăng ký bằng với mức giá 2023, giá đăng ký năm 2024 thấp hơn giá bình quân thị trường từ 5%-7%. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

- Công ty TNHH SX & TM Trương Vui: đăng ký tham gia 70 mặt hàng, trong đó có 10 mặt hàng cũ và 60 mặt hàng mới. Mức giá đăng ký 10 mặt hàng cũ bằng với mức giá 2023, mức giá đăng ký 70 mặt hàng thấp hơn giá bình quân thị trường 5%-15%. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

2.4 Nhóm hàng Giày dép học sinh

Có 01 doanh nghiệp tham gia và nộp hồ sơ đăng ký giá là Công ty TNHH Nhựa Thương mại Liên Đoàn. Đây là mặt hàng được bổ sung từ năm 2023 và là năm thứ hai Công ty TNHH Nhựa Thương mại Liên Đoàn tham gia mặt hàng này. Năm 2024, Công ty TNHH Nhựa Thương mại Liên Đoàn đăng ký tham gia 03 mặt hàng và mức giá đăng ký bằng với mức giá 2023, giá đăng ký năm 2024 thấp hơn giá bình quân thị trường từ 5%-9%. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

2.5 Nhóm Dụng cụ học tập

Có 01 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giá là Công ty CP Phát hành sách Fahasha, năm 2024, Công ty đăng ký tham gia 26 mặt hàng và mức giá đăng ký bằng với mức giá 2023, thấp hơn giá bình quân thị trường từ 6%-13%. Tổ Công tác thống nhất giá đăng ký của đơn vị.

III. Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng sữa trên địa bàn thành phố năm 2024-2025:

1. Nhận xét chung:

Tiêu chí xét duyệt giá đối với Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2024-2025: *Giá bình ổn thị trường các mặt hàng sữa: ổn định và có khả năng dẫn dắt thị trường.*

Hiện có 05 doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký giá tham gia chương trình bình ổn giá sữa, gồm: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Cổ phần Chuối thực phẩm TH, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood,

Công ty Cổ phần Thực phẩm An toàn Long Quân và Công ty Cổ phần Wincofood gồm 02 nhóm sản phẩm:

- Sữa bột;
- Sữa nước.

2. Mức giá đăng ký cụ thể của các Công ty:

2.1 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Đăng ký tham gia bình ổn với 03 sản phẩm sữa bột, trong đó có 02 sản phẩm đăng ký mới và 01 sản phẩm bằng giá so với mức giá năm 2023. Theo tiêu chí của Chương trình; Tổ Công tác thống nhất với mức giá đăng ký của doanh nghiệp.

2.2 Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH

Đăng ký tham gia bình ổn với 03 sản phẩm sữa nước, trong đó có 03 sản phẩm đăng ký mới. Theo tiêu chí của Chương trình, Tổ Công tác thống nhất với mức giá đăng ký của doanh nghiệp.

2.3 Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood

Đăng ký tham gia bình ổn với 05 sản phẩm sữa bột, 02 sản phẩm sữa nước, trong đó có 07 sản phẩm đăng ký mới. Theo tiêu chí của Chương trình, Tổ Công tác thống nhất với mức giá đăng ký của doanh nghiệp.

2.4 Công ty Cổ phần Thực phẩm An toàn Long Quân

Đăng ký tham gia bình ổn với 01 sản phẩm sữa nước, trong đó có 01 sản phẩm đăng ký mới. Theo tiêu chí của Chương trình, Tổ Công tác thống nhất với mức giá đăng ký của doanh nghiệp.

2.5 Công ty Cổ phần Wincofood

Đăng ký tham gia bình ổn với 05 sản phẩm sữa bột, trong đó có 05 sản phẩm đăng ký mới. Theo tiêu chí của Chương trình, Tổ Công tác thống nhất với mức giá đăng ký của doanh nghiệp.

IV. Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố năm năm 2024-2025:

Căn cứ tiêu chí xét duyệt giá đối với Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 và Tết Ất Tỵ năm 2025: *giá bán của các sản phẩm trong chương trình thấp hơn tối thiểu 5% so với giá bình quân thị trường cùng thời điểm của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng.*

Sở Tài chính đã tổ chức họp với Sở Y tế và Sở Công thương; qua đó cùng thống nhất giá đăng ký của 207 mặt hàng thuộc 19 nhóm thuốc của 08 doanh nghiệp do mức giá đăng ký của các mặt hàng này đảm bảo tiêu chí của chương trình.

Trên đây là nội dung xét duyệt giá các mặt hàng tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ 2025, Sở Tài chính kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

(Đính kèm bảng giá các sản phẩm tham gia các Chương trình áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2024:

Bảng giá bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ 2025.

Bảng giá bán các mặt hàng các mặt hàng phục vụ học tập tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ 2025.

Bảng giá bán các mặt hàng sữa tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ 2025.)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương;
- Sở NNPT&NT;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Chi Cục Chăn nuôi và Thú y TP;
- Cục Quản lý thị trường TP;
- Ban Quản lý ATTP;
- Sở Y tế;
- Báo đài: SGGP, Pháp luật, Người LĐ;
- GD, Phó GD khối;
- Lưu VT-QLG(HP, 15b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Thảo